

Số: 450/TB-SHTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2015

## THÔNG BÁO

Về việc khai trương các công cụ trực tuyến hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp trong khu vực ASEAN và việc công nhận Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore là Cơ quan ISA và IPEA theo Hiệp ước PCT

Để phục vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp tại khu vực ASEAN, Dự án EU-ASEAN về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã hỗ trợ các nước ASEAN xây dựng công cụ tra cứu trực tuyến thông tin về nhãn hiệu của các nước ASEAN (ASEAN TMview), công cụ phân loại trực tuyến hàng hóa và dịch vụ của các nước ASEAN (ASEAN TMclass) và công cụ tra cứu trực tuyến thông tin về kiểu dáng công nghiệp của các nước ASEAN (ASEAN Designview). Các công cụ này đều có thể sử dụng miễn phí.

Để chính thức đưa các công cụ trên vào hoạt động, Dự án cùng với các nước ASEAN đã tổ chức Lễ khai trương các công cụ trên nhân Tuần lễ Sở hữu trí tuệ tại Singapore, tháng 8/2015.

Dưới đây là một số thông tin về các Công cụ nêu trên:

### *ASEAN TMview*

ASEAN TMview có thể tra cứu được khoảng hơn 2 triệu dữ liệu về nhãn hiệu đã đăng ký tại các Cơ quan Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN. Dữ liệu về nhãn hiệu sẽ được Cơ quan Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN liên tục cập nhật, tùy theo năng lực của mỗi cơ quan. Chi tiết về ASEAN TMview xin xem tại: [www.asean-tmview.org](http://www.asean-tmview.org)

### *ASEAN TMclass*

ASEAN TMclass hỗ trợ tra cứu và phân loại hàng hóa và dịch vụ phù hợp với các Bảng phân loại hàng hóa và dịch vụ quốc tế cũng như của khu vực ASEAN nhằm phục vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu với tổng số hơn 13.800 tên hàng hóa và dịch vụ đã được Cơ quan Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN thông qua. Chi tiết về ASEAN TMclass xin xem tại: [www.asean-tmclass.org](http://www.asean-tmclass.org) hoặc [www.aseanip.org](http://www.aseanip.org)

### *ASEAN Designview*

ASEAN Designview hỗ trợ người truy cập tra cứu thông tin về kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký tại các nước ASEAN với hơn 80.000 dữ liệu về kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký tại các Cơ quan Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN chia sẻ. Chi tiết về ASEAN Designview xin xem tại: [www.asean-designview.org](http://www.asean-designview.org) hoặc [www.aseanip.org](http://www.aseanip.org)

Ngoài ra, từ ngày 1/9/2015, Cục Sở hữu trí tuệ chính thức công nhận Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore (IPOS) là Cơ quan tra cứu quốc tế (ISA) và Cơ quan Thẩm định sơ bộ quốc tế (IPEA) đối với các đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc Việt Nam nộp theo hệ thống Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT).

Thông tin về phí, lệ phí chỉ định IPOS là ISA hoặc IPEA có thể xem tại <http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp> hoặc liên hệ với Phòng Đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ (ĐT: 84-435588434; Fax: 84-438585224) để biết thêm chi tiết.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Cục;
- Các đơn vị trong Cục;
- Các Sở KH & CN;
- Các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN;
- TT (để đăng tải trên trang Web);
- Lưu: VT, HTQT.



Lê Ngọc Lâm